



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

ญี่ปุ่นยกกระดับเตือนไวรัส ระบอบ 'ระบะใหม่'

**แนะเสี่ยงที่ชุมชน
อิสราเอลกัก14วัน
มาจากไทย-มาเก๊า
สิงคโปร์-ฮ่องกง!**

ไทยพบผู้ป่วยโควิด-19 อีก 1 ราย
มาจากครอบครัวชาวจีนที่ป่วยอยู่แล้ว
ถือว่าป่วยยกครัว แต่ ★ มีต่อหน้า 6



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑ (ต่อหน้า ๑๕)

ไทยพีบีเอส

ผู้ป่วยระดับ ๖ ☆ **ต่อจากหน้า ๑**

ด้าน นพ.ทวีศิลป์ วัชรินทร โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงกรณีที่มีรายงานพบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มที่ จ.ศรีสะเกษว่า จากการสอบสวนโรคพบว่าผู้ป่วยรายนี้มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับชาวจีน และผลการตรวจเสมหะที่เก็บจากลำคอของผู้ป่วยรายดังกล่าวส่งตรวจที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ผลเป็นบวก ส่วนผลตรวจที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ผลเป็นลบ จึงยังไม่จัดว่าเป็นผู้ป่วยโควิด-19 แต่ต้องเฝ้าระวังและเก็บเสมหะมาตรวจยืนยันผลอีกครั้ง

ต่อมาเวลา 14.00 น. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่า มีผู้โดยสารบนเรือสำราญเวสต์เคอร์ติส คิดเชื้อไวรัสโคโรนา/โควิด-19 แล้ว ซึ่งเป็นการติดเชื้อบนเรือ ไม่ใช่ติดบนพื้นแผ่นดิน ดังนั้นจึงเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคขั้นสูงสุด ห้ามผู้โดยสารบนเรือสำราญเวสต์เคอร์ติสเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาด จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค 14 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ.เป็นต้นมา และจะให้กรมควบคุมโรคออกประกาศคำสั่งต่อไป ทั้งนี้เมื่อเราห้ามไม่ให้เข้าประเทศแล้ว หากสายการบินใดยังนำผู้โดยสารบนเรือเวสต์เคอร์ติสเข้ามา จะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทั้งหมด รวมถึงผู้โดยสารคนอื่นๆ ด้วย

ขณะที่ช่วงเที่ยงวันเดียวกัน นายเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วย พ.ต.อ. พันธนะ นุชนาวร รอง ผบ.ก.จ.ประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และตำรวจ สก.บ่อวิน จ.ชลบุรี นำหมายศาลอาญาเข้าตรวจค้นห้องพักเลขที่ ๑๑/๑ หมู่ ๑ ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ที่ห้องเลขที่ 48 ชั้น 2 จักรกมนายอาทิตย์ ฤทธิศักดิ์ อายุ 36 ปี ช่างสัก เป็นผู้โพสต์ข่าวไวรัสโคโรนาปลอม ทำให้ประชาชนเกิดความหวาดกลัว

จากนั้นช่วงเย็น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจาก นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชฯ ถึงที่มีกระแสข่าวในโลกออนไลน์ว่ามีผู้ป่วยโควิด-19 หนีออกจากโรงพยาบาลว่า จากการตรวจสอบข้อมูลของคนไข้รายนี้เป็นนักท่องเที่ยวหญิงชาวจีน มีอาการไข้ เห็นว่าเข้าเกณฑ์ จึงส่งตัวมารักษาที่ รพ.สมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 11 ก.พ. แต่ผลตรวจจากห้องปฏิบัติการ ยืนยันเป็นลบ แต่อาจมีปัญหาเรื่องการสื่อสาร และคนไข้พยายามหนีออกจากโรงพยาบาล ตำรวจจึงหวั่นไหวสมุทรปราการจึงควบคุมตัวและนำตัวส่งโรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 15 ก.พ. ที่ผ่านมา ผลการตรวจยืนยันเป็นลบทั้ง 2 ครั้ง และระหว่างที่โรงพยาบาลเตรียมให้คนไข้ออกจากโรงพยาบาล ก็พยายามติดต่อญาติ แต่ไม่สามารถติดต่อได้ จึงประสานสถานทูตให้มารับตัว แต่หลังจากนั้นคนไข้ก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย

นอกจากนี้ วันเดียวกัน นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีคนไทยถูกทำร้ายร่างกาย และล้อเลียนเรื่องไวรัสโคโรนา-19 ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ จนได้รับบาดเจ็บจนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน ว่าผู้บาดเจ็บแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอังกฤษแล้ว เบื้องต้นสันนิษฐานว่าเป็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติ และตั้งป้อมรังเกียจชาวเอเชียที่มีความเกี่ยวข้องกับ การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 แต่เรื่องนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ

ขณะที่วันเดียวกัน สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงเทลอาวีฟแห่งเดือนคนไทยขจัดเดินทางไปอิสราเอล หลังมีประกาศของกระทรวงสาธารณสุขอิสราเอล ให้ผู้ที่เดินทางจากประเทศไทย สิงคโปร์ ฮ่องกง และมาเก๊า ตั้งแต่วันที่ 16 ก.พ.เป็นต้นไป ต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นเวลา 14 วันหลังเดินทางถึงอิสราเอล แม้ว่าจะไม่มีอาการผิดปกติใดๆ โดยไม่ให้นำเดินทางไปที่สาธารณะ อาทิ ที่ทำงาน ห้างร้าน โรงเรียน และโรงพยาบาล ฯลฯ จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ญี่ปุ่นยกระดับ ☆ ต่อจากหน้า 1

อัตราการรักษาหายยังอยู่ที่กว่าร้อยละ 40 ถือว่าสูงสุดในโลก แต่ไม่ประมาทหลังเตรียมพร้อมทำแผนรับมือ หากเกิดสถานการณ์ระบาดเพิ่ม คาดอีก 2 เดือนได้ ชุดทดสอบแบบง่าย สามารถรู้ผลการติดเชื้อได้ใน 5 นาที พร้อมสั่งเพิ่มความเข้มงวดการคัดกรองคนเข้าประเทศหากมาจาก “ญี่ปุ่น-สิงคโปร์” หลังมีสัญญาณการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 รวมถึงสั่งห้ามผู้โดยสารเรือ “เอ็มเอส เวสเตอร์ดัม” จากกัมพูชาเดินทางเข้าไทย ด้าน “อนุทิน” สั่งสายการบินไหนพามาให้รับผิดชอบเอง

การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ที่ทำให้ผู้ติดเชื้อป่วยโรคปอดอักเสบรุนแรงโดยพบระบาดครั้งแรกที่อู่ฮั่น เมืองเอกมณฑลหูเป่ย์ ภาคกลางของจีน ตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว กระทั่งวันที่ 17 ก.พ.คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีน แถลงยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 70,548 คน ผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็น 1,770 คน ผู้เสียชีวิตและติดเชื้อส่วนใหญ่อยู่ที่มณฑลหูเป่ย์ และยังมีผู้ป่วยอีกกว่า 500 คนในเกือบ 30 ประเทศ และดินแดน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 5 คน แบ่งเป็นในฝรั่งเศส ฮองกง ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน แห่งละ 1 คน

ขณะที่สำนักข่าวซินหัวของจีนรายงานวันที่สองกองที่พบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 58 คน มีผู้

เสียชีวิต 1 คน ได้เกิดเหตุคนร้าย 3 คนใช้มีดเป็นอาวุธ บุกจี้ชิงกระดาดยี่ห้อหลายร้อยยี่ห้อจากรถขนส่ง ขณะคนงานขนเข้าไปที่เก็บในซูเปอร์มาร์เก็ตเวลคอม ย่านมงก๊ก เมื่อเช้ามีควันที่ 17 ก.พ.ตำรวจตามจับคนร้ายได้ 2 คน อีก 1 คนยังหลบหนี ซึ่งคดีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางความตื่นตระหนกว่าสินค้าจำเป็นจะขาดตลาดอันเป็นผลพวงมาจากการระบาดของโรคโควิด-19

ด้านกระทรวงสาธารณสุขญี่ปุ่น แถลงยอดผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นเป็น 454 คน หลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก 99 คน บนเรือสำราญไดมอนต์ ปรีนเซส แต่ไม่แน่ชัดว่ารวมชาวอเมริกัน 14 คนที่ขึ้นเครื่องบินอพยพกลับสหรัฐฯ ไปแล้วด้วยหรือไม่ โดย 14 คนนี้อยู่ในกลุ่มผู้โดยสารชาวอเมริกันบนเรือไดมอนต์ฯ มากกว่า 300 คน ที่สหรัฐฯ นำเครื่องบิน 2 ลำมาอพยพกลับ ขณะที่แคนาดา ออสเตรเลีย และอิตาลี เตรียมอพยพพลเมืองจากเรือไดมอนต์ฯ ด้วยเช่นกัน และผลจากการพบผู้ป่วยโควิด-19 จำนวนมากนี้ ทำให้รัฐบาลประกาศยกเลิกการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระจักรพรรดินารูฮิโตะ ที่จะมีการขึ้นในสุดสัปดาห์นี้และผู้จัดการแข่งวิ่ง “โตเกียวมาราธอน” ในวันที่ 1 มี.ค.นี้ได้ยกเลิกการแข่งขันวิ่งในส่วนของนักวิ่งสมัครเล่นเช่นกัน ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นยังเตือนด้วยว่าการระบาดของโรคโควิด-19 ในญี่ปุ่นกำลังเข้าสู่ “ระยะใหม่” และนำพลเมืองหลีกเลี่ยงที่ชุมชน

หรืองานเทศกาลขนาดใหญ่ ส่วนกรณีที่มาเลเซียตรวจพบผู้ป่วยโควิด-19 จากเรือสำราญเอ็มเอส เวสเตอร์ดัม เป็นหญิงชาวอเมริกัน วัย 83 ปี หลังเดินทางออกจากกัมพูชา มาแล้ว ถ้าสุดบรีชท์ฮอลล์แลนด์ อเมริกา เจ้าของเรือได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่มาเลเซียและกัมพูชา รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญองค์การอนามัยโลกและศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคของสหรัฐฯ ตามหาผู้อาจติดต่อกับผู้ป่วยคนดังกล่าวแล้ว และยังมีผู้โดยสารอีก 233 คนและลูกเรือ 747 คนบนเรือเวสเตอร์ดัม รอตรวจสอบอาการและจะลงจากเรือไม่ได้จนกว่าเจ้าหน้าที่จะอนุญาต

วันเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า มีรายงานพบผู้ป่วยรายใหม่อีก 1 ราย เป็นหญิงชาวจีนอายุประมาณ 60 ปีอยู่ในครอบครัวผู้ติดเชื้อชาวจีนก่อนหน้านี้ 9 ราย ถือว่าเป็นครบทุกคน เท่ากับขณะนี้ไทยมีผู้ป่วยทั้งหมด 35 ราย รักษาหายและกลับบ้านแล้ว 15 ราย เหลือพักรักษาตัวอยู่ 20 ราย เทียบเป็นอัตรากว่า 40 เปอร์เซ็นต์ และถือว่าไทยมีอัตราการรักษาผู้ป่วยให้หายสูงสุดในโลก ไม่มีผู้เสียชีวิต ส่วนรายที่อาการหนัก 2 ราย ใช้เครื่องช่วยหายใจรักษาพร้อมด้วย

ปลัด สธ.กล่าวอีกว่า จากการติดตามสถานการณ์ทั่วโลกพบว่าญี่ปุ่นและสิงคโปร์มีผู้ป่วยมากกว่า



ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๖)

ไทย โดยทางการญี่ปุ่นประกาศว่ามีผู้ป่วยที่ไม่เกี่ยวข้องกับคนจีน แสดงว่าอยู่ในการแพร่ระบาดระยะที่ 3 คือระบาดภายในประเทศ ดังนั้น จะให้มีการขยายการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาจาก 2 ประเทศนี้ด้วย หากเดินทางมาแล้วมีไข้ จะถือเป็นผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค และจับเข้าห้องแยกโรคทันทีเพื่อรับการรักษาและตรวจวินิจฉัย หากไม่มีไข้ก็จะเช็กประวัติตรวจสอบที่อยู่ และติดตามเป็นเวลา 14 วัน รวมถึงขยายการดำเนินงานในส่วนเขตสุขภาพที่มีความเสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีสนามบิน ท่าเทียบเรือ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เชียงใหม่ เชียงราย เขตสุขภาพที่ 6 ชลบุรี สมุทรปราการ เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เขตสุขภาพที่ 11 ภาคใต้ตอนบน จ.ภูเก็ต เพื่อควบคุมการระบาดในประเทศ ขณะที่บุคลากรทางการแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วย หากพบมีอาการหวัดให้มีการตรวจวินิจฉัยอาการตั้งแต่นั้น

ปลัด สธ.กล่าวว่า แม้ว่าประเทศไทยจะควบคุมสถานการณ์ของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ได้และอยู่ในการระบาดขั้นที่ 2 คือติดอยู่ในวงจำกัดและคนใกล้ชิดนั้น แต่ก็จะต้องเฝ้าระวังทุกส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมระดมทำความเข้าใจให้มีการซักซ้อมเตรียมหาทางรับมือ หากเกิดสถานการณ์ระบาดทั่วประเทศ โดยต้องเตรียมทั้งบุคลากร และทรัพยากรทางการแพทย์ให้พร้อมทันทั่วทั้ง เน้นการคัดกรองและการรักษาพยาบาลรวมทั้งให้ประสานงานระหว่างโรงพยาบาลรัฐ

และเอกชน ซึ่งที่ผ่านมา คนไข้ส่วนใหญ่จากโรงพยาบาลเอกชนจึงจำเป็นต้องมีความรู้ในการตรวจวินิจฉัยให้ถูกต้องมีการดูแลที่เหมาะสม ขณะเดียวกันมีนโยบายให้โรงพยาบาลทุกจังหวัดสามารถตรวจแล็บวินิจฉัยไวรัสโคโรนาไวรัส/โควิด-19 ได้ โดยขณะนี้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อยู่ระหว่างการพัฒนาชุดทดสอบแบบง่าย สามารถรู้ผลได้ภายใน 5 นาที คาดว่าจะนำมาใช้งานได้อีก 2 เดือน

นอกจากนี้ นพ.สุมนยังกล่าวถึงคนไทย 188 คนที่กลับจากอู่ฮั่น และถูกกักตัวอยู่ที่ฐานทัพเรือสัตหีบว่าวันนี้มีคนไทยเดินทางกลับบ้านแล้ว 37 ราย โดยทุกคนไม่มีไข้ ไม่มีใครเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ส่วนอีก 1 รายที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลชลบุรี อาการไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก เตรียมส่งตัวกลับบ้านวันที่ 19 ก.พ.นี้

ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีเครื่องบินที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รว.สาธารณสุขเตรียมบินไปตรวจเยี่ยมการควบคุมป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา/โควิด-19 ที่ อ.แม่สอด จ.ตาก เมื่อช่วงเช้าว่าได้เกิดการขัดข้องทางทัศนวิสัย ทำให้เครื่องบินลงจอดไม่ได้ รว.สธ.จึงต่อสายไปยังผู้ช่วยเลขาธิการ รว.สธ. ผวจ.ตาก ทีมงานสาธารณสุขและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความมั่นใจในพื้นที่และทำความเข้าใจกับแพทย์ที่โศกสดีข้อความกังวล

ในการป้องกันควบคุมโรคที่อ.แม่สอด ซึ่งมีชาวจีนเข้ามาจำนวนมากด้วย

นพ.สุวรรณชัยยังกล่าวถึงเรื่องพบผู้ป่วยโควิด-19 บนเรือเวสเตอร์ดัม 1 ระบุว่า ก่อนหน้านี้ทีมพหุศาสตร์สุขภาพผู้โดยสารบนเรือแล้วไม่พบว่ามีคนติดเชื้อ จึงมีเส้นทางเข้ามายังไทย 9 คน ต่อเครื่องบินไปยังประเทศอื่น และมีคนไทย 1 คน แต่เมื่อทางการมาเลเซียยืนยันพบนักท่องเที่ยวบนเรือที่เดินทางไปยังมาเลเซียติดเชื้อไวรัสจึงต้องปรับมาตรการคุมเข้มขั้นสูงสุดคือตรวจไข้ก่อนเดินทางและเข้าตรวจไข้ซ้ำที่หน้าประตูเครื่องบิน ถ้าพบว่า มีไข้ระบบทางเดินหายใจ จะต้องเข้าห้องแยกโรค ส่วนคนที่ไม่มีไข้จะต้องอยู่ในพื้นที่เฉพาะเป็นเวลา 14 วัน ส่วนคนไทย 1 คน ที่กลับเข้ามาก่อนวันที่ 15 ก.พ. เป็นช่วงก่อนที่จะมีการตรวจเจอผู้ติดเชื้อนั้น เราติดตามอยู่ หากคนนั้นดูแลตัวเองดีไม่ไปปะปนกับคนอื่นก็อนุญาตให้อยู่ที่บ้านได้แต่หากไม่อยู่เฉพาะในพื้นที่ก็จะต้องนำตัวมาอยู่ในพื้นที่กักโรคที่เรากำหนดไว้ ส่วนผู้โดยสารบนเรือที่เหลือเป็นชาวต่างชาตินั้นในเชิงนโยบายไม่สนับสนุนให้เดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งเปลี่ยนหรือต่อเครื่องบินไปยังปลายทาง ซึ่งขณะนี้เราได้ประสานไปยังสถานทูตไทยในกัมพูชา เพื่อให้ทำความเข้าใจถึงมาตรการควบคุมโรคของไทยแล้วว่ามีเส้นทางไทยต้องคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง

☆ มีต่อหน้า 15

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๗

เชื้อราอาจช่วยไขความกระจ่างรักษามะเร็ง

เด่นชัด

สิ่งที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติและมีโครงสร้างที่ซับซ้อนอาจเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์นำมาใช้เป็นเครื่องมือในการระบุเป้าหมายใหม่ๆ ในการศึกษาชีววิทยาของเซลล์มะเร็ง ซึ่งเมื่อเร็วๆ นี้ที่มิวนิกจากภาควิชาเคมีและชีวเคมีของมหาวิทยาลัยฟลอริดา สเตท ในสหรัฐอเมริกา ได้ค้นพบว่าผลผลิตจากเชื้อราที่โจมตีอัลมอนด์และต้นพีช อาจเป็นกุญแจสำคัญสำหรับระบุเป้าหมายพัฒนาตัวยาใหม่ใช้รักษาโรคมะเร็ง

ทีมวิจัยแนะนำให้รู้จักเชื้อราที่ชื่อ *Fusicoccum amygdali* ซึ่งผลผลิตจากเชื้อราดังกล่าวมีศักยภาพเป็นสื่อกลางในการส่งสัญญาณสำคัญที่เกี่ยวข้องกับพยาธิสภาพของโรคมะเร็งและโรคทางระบบประสาท ทีมอธิบายว่า ฟุซิคอคคิน (*fusicoccin*) เป็นผลผลิตที่ได้จากเชื้อรา มันจะไปมัดและสร้างเสถียรภาพให้กับโปรตีนเชิงซ้อน

ที่เกิดขึ้นระหว่างกลุ่มโปรตีนตัวปรับ 14-3-3 และส่วนย่อย ทั้งนี้ โปรตีน 14-3-3 เป็นส่วนร่วมสำคัญในเซลล์ที่จะส่งสัญญาณการควบคุมด้วยกระบวนการนี้ ทีมวิจัยได้ระบุถึงปฏิกิริยาของโปรตีน 119 ชนิดที่จะทำหน้าที่เป็นเป้าหมายสำหรับฟุซิคอคคินในมนุษย์ โดยโปรตีนหลายชนิดเหล่านี้ มีหลายตัวที่มีความสำคัญในโรคมะเร็งและโรคอื่นๆ ทีมวิจัยจึงจำกัดเป้าหมายของโปรตีนลงเหลือเพียง 14 เป้าหมาย

การค้นพบเป้าหมายทางชีววิทยาแบบใหม่หลายๆ แบบ ที่สามารถอธิบายกลไกการออกฤทธิ์ของผลผลิตจากธรรมชาติหรือเชื้อรา นี้ ถือเป็นก้าวสำคัญต่อการศึกษาในอนาคต ได้เห็นช่องทางความเป็นไปได้ที่นักวิจัยจะล่วงรู้ถึงศักยภาพของฟุซิคอคคินเพื่อนำมาปรับใช้ให้เหมาะสม

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

**ไวรัสสมรณะ
จีนอีกราย
ป่วยในไทย**
สธ.จีนประกาศ
เหยื่อเชื้อโควิด-19 สิ้น
ใจรายวันอีก 105 ยอด
รวม 1,770 ศพ คนป่วย
ใหม่เพิ่ม 2,048 ขณะ
ที่เกาะ ◆ อ่านต่อหน้า 11

เดลิฟิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๑๑)

ไวรัส □ ต่อจากหน้า 1

ฮ่องกงระงับท่าอากาศยานนานาชาติถึงขั้นต้องปิดสนามบินชั่วคราว ด้านฝั่งญี่ปุ่นหันหวัดอุ้ยอ้ายลดขนาดหนักจนสำนักพระราชวังอิมพีเรียลต้องยกเลิกให้ชาวบ้านเฝ้ารับเสด็จพระจักรพรรดินารูโอด แคมโคเกี่ยวมารชอนรายการสมัครเล่นยังส่อลัม “อนุทิน” ดันห้ามผู้โดยสารเรือเวสต์เคอร์คัมเหยียบแผ่นดินไทย หลังพบผู้ติดเชื้อ “ปลัดสุภูมิ” เผยพบชาวจีนป่วยเพิ่มอีกราย สั่งยกระดับคุมเข้มคนเดินทางจากญี่ปุ่น-สิงคโปร์หวั่นการระบาดเข้าสู่ระยะที่ 3 ส่วนเขตที่สี่ระดมรถตรวจฆ่าเชื้อ 2 แล็บรอบแรกยังไม่ผลต่างกัน หมุ่มไทยควงตกโค่นวัยรุ่นอังกฤษรมยา-ล้อเลียนเป็นเอเชียตัวแพร่ไวรัสสมณะ กต.ชมเปาะโพสต์เตือนคนไทยไม่ให้ตกเป็นเหยื่อขี้ชื้อชาติ

เมื่อวันที่ 17 ก.พ. สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีน รายงานสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 ที่กัอโรกปอดอักเสบระหว่างเดือน ธ.ค. 2562 ถึงวันที่ 16 ก.พ. 2563 มีผู้เสียชีวิตในประเทศรวม 1,770 ศพ เพิ่มจากวานนี้ 105 ศพ ส่วนผู้ป่วยใหม่พบ 2,048 คน ยอดสะสมจึงขยับขึ้นเป็น 70,548 คน รักษาหายแล้ว 10,844 คน ขณะที่ผู้ป่วยเข้าข่ายสอบสวนโรคอยู่อย่างน้อย 7,264 คน ด้านผู้เชี่ยวชาญนอกแผ่นดินใหญ่พบแหล่ง 1 ศพ ในฟิลิปปินส์ฮ่องกง ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และได้หวัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่า จีนอาจเลื่อนประชุมสมัชชาประชาชนประจำปีออกไป 10 วัน ด้วยสาเหตุเชื้อไวรัสโควิด-19 กำลังระบาด โดยสภาพการของจีนจะเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจก่อนถึงกำหนดประชุมวันที่ 5 มี.ค. ซึ่งที่ผ่านมา 35 ปี การประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีไม่เคยขาด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ยังมีผู้ป่วยนานาชาติอีกอย่างน้อย 355 คน จากทั้งหมด 3,711 คน บนเรือสำราญโดมอนต์ปรินเซส ซึ่งถูกกักบริเวณไว้ที่เมืองโอโกฮามาของญี่ปุ่น ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแถลงว่าพบผู้ติดเชื้อแล้ว 14 คนในจำนวนชาวอเมริกันและสมาชิกในครอบครัวร่วม 300 คนที่สหรัฐส่งเครื่องบินไปรับกลับจากเรือสำราญโดมอนต์ ปรินเซส โดยขณะนี้ทั้ง 14 คนถูกกักกันโรค 14 วันตามระเบียบในฐานที่พาดพิงแก่รัฐในรัฐแคลิฟอร์เนีย

ด้านกระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาทำการตรวจร่างกายผู้โดยสารเรือสำราญ “เวสต์เคอร์คัม” อย่างน้อย 236 คน จากหลายประเทศ และเจ้าหน้าที่ประจำเรืออีก 747 คน ซึ่งยังคงค้างอยู่ที่เมืองสีหนุวิลล์ หลังรัฐบาลกัมพูชานุญาตให้จอดเทียบท่าเมื่อวันที่ 14 ก.พ. แต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้แล้ว โดยนางฮอลลี เรอาเน หนึ่งในผู้โดยสารชาวอเมริกัน เกี่ยวกับสำนักข่าวรอยเตอร์ว่าการตรวจสุขภาพเพิ่มขึ้นครั้งแรกวันที่ 17 ก.พ. และอีกครั้งวันที่ 18 ก.พ. เป็นผลจากการที่มาเลเซียยืนยันผลการตรวจทั้งสองครั้งของหญิงชาวอเมริกันวัย 83 ปี ว่าติดเชื้อ

ที่ฮ่องกงมีรายงานว่ากระดากซ์ระกลายเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต้องกันอย่างมากสำหรับผู้บริโภคถึงขนาดมีการซื้อเอาไว้กักตุนเกรงจะขาดตลาดขึ้นเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 แม้รัฐบาลฮ่องกงจะออกมายืนยันแล้วว่าสินค้ามีเพียงพอต่อประชาชนอย่างแน่นอน แต่บรรดาร้านค้าและซูเปอร์มาร์เกตต่างไม่สามารถวางสินค้าจำหน่ายได้จนเท่าใดเพราะจะมีประชาชนมาซื้อซื้อจนหมดในเวลาอันรวดเร็ว นอกจากกระดากซ์ระแล้วยังมีข้าวสาร พาสต้า สบู่ล้างมือและเครื่องใช้ทำความสะอาดต่าง ๆ ที่ชาวฮ่องกงหาซื้อเก็บไว้ด้วย

โฆษกตำรวจฮ่องกงแถลงว่าคนจับรถบรรทุกคันหนึ่งถูกคนร้ายขโมย 3 คนใช้ดาบบุกปล้นกระดากซ์ระมูลค่ากว่า 1,000 ดอลลาร์ฮ่องกง หรือราว 3,900 บาท ที่ถนนซูเปอร์มาร์เกตแห่งหนึ่งย่านมงก๊ก หลังเจ้าหน้าที่ฮ่องกงพบผู้ติดเชื้อไวรัสแล้ว 57 คนและเสียชีวิต 1 ศพ

สำนักพระราชวังอิมพีเรียลของญี่ปุ่นแถลงว่า เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 สำนักพระราชวังขอยกเลิกกำหนดการเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระจักรพรรดินารูโอด เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 23 ก.พ. ซึ่งก่อนหน้านีรัฐบาลญี่ปุ่นได้แจ้งเดือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงสถานที่ชุมชนหากไม่จำเป็นเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อ นอกจากนั้นการแข่งขันโตเกียวมารathonในวันที่ 1 มี.ค.นั้น ในส่วนของนักกีฬาสตรีเส้นทางโชนกคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวว่าอาจจะต้องเลื่อนออกไปแต่ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างพิจารณาและจะประกาศให้ทราบต่อไป

เดลินิวส์

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (หน้าที่ ๑๑)

สำหรับสถานการณ์ในประเทศไทย ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ.แถลง พบผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่ม 1 คนเป็นหญิงชาวจีน สมาชิกของครอบครัวชาวจีนที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ ผู้ป่วยสะสมจึงขยับขึ้นเป็น 35 คน รักษาหายแล้ว 15 คน ยังรักษาในรพ. 20 คนและยังไม่มีใครเสียชีวิต ส่วนผู้ป่วยวิกฤติ 2 คนอาการดีแต่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ ขณะนี้ผู้ป่วยคนไทยจากเมืองอุ๋นซิ่งอยู่ในห้องแยกโรคพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เตรียมออกจาก รพ.ก่อนวันที่ 19 ก.พ. ทั้งนี้ สธ.ประสานหน่วยงานเกี่ยวข้องเริ่มใช้มาตรการตรวจคัดกรองระดับ 3 อย่างเข้มข้นในวันเดียวกับผู้โดยสารสายการบินที่เดินทางมาจากสิงคโปร์ และญี่ปุ่น เพิ่มเติมจากจีน ฮองกง ไต้หวัน และมาเก๊า เนื่องจากมีกรณีติดเชื้อในพื้นที่โดยไม่ได้เกี่ยวข้องกับชาวจีน

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า สำหรับรายงานพบผู้ติดเชื้อเพิ่มที่ จ.ศรีสะเกษ ซึ่งสัมผัสใกล้ชิดกับชาวจีน ขณะนี้ผลการตรวจเสมหะที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้ผลเป็นบวก แต่ผลตรวจของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เป็นลบ จึงยังไม่ถือว่าเป็นผู้ป่วยติดเชื้อ จึงต้องเฝ้าระวังและเก็บเสมหะมาตรวจยืนยันผลอีกครั้ง

ต่อมานายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า มีผู้โดยสารเรือ

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๑

**137คนไทยจากอู่ฮั่นพ้นภัย
ทร.ให้กลับบ้าน
หลังกักตัวที่สกัดหีบ14วัน**

**เสียทศวรรษเรือเวสเตอร์ดัม
สั่งห้ามผู้โดยสารเข้าไทย
กังวลพบติดเชื้อหลายคน**

ฐานทัพเรือสกัดหีบปล่อยคนไทย 137 คน ที่เดินทางกลับจาก
อู่ฮั่น และถูกกักตัว 14 วันให้กลับบ้านได้ ด้าน“อนุทิน”สั่งห้าม
ผู้โดยสารบนเรือ “เวสเตอร์ดัม” เข้าไทยเด็ดขาด หลังพบ
ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 หลายคน ด้านผู้ติดเชื้อดังกล่าวในจีน
เสียชีวิตพุ่งไปที่ 1,770 ศพ ▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 11

มั่นคง ตรงไป ตรงมา แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

โควิด-19

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายแพทย์สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แถลงความคืบหน้าสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือ COVID-19 ว่า ได้เพิ่มการคัดกรองผู้เดินทางมาจากประเทศสิงคโปร์และญี่ปุ่นตามมาตรฐานเหมือนการคัดกรองคนที่มาจากอุซัน ซึ่งใครไปเที่ยวหรือเพิ่งเดินทางกลับมาจากทั้ง 2 ประเทศนี้ นับย้อนหลังไป 14 วัน หากมีไข้ ไม่สบาย ให้รีบมาที่สถาบันบำราศนราดูรเพื่อตรวจรักษาทันที หรือมาตรวจว่ามีเชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่ ถ้าสุดท้ายวันนี้มีการปรับเปลี่ยนการวินิจฉัยโรคจากประเทศที่มีการระบาดมากขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ที่ตรวจรักษาผู้ป่วยก็จะนำมาตรวจวินิจฉัยโรคเช่นกัน นอกจากนี้ยังจะมีการซักซ้อมเพื่อเตรียมการให้ส่วนที่เกี่ยวข้องมาประชุมรับมือหากมีการระบาดทั่วประเทศ และจะให้โรงพยาบาลทั่วประเทศ อย่างน้อยจังหวัดละ 1 แห่ง

มีแล็บตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ขณะที่คนไทยที่เดินทางมาจากอุซันซึ่งมีการกักตัวเฝ้าระวังในพื้นที่ฐานทัพเรือสัตหีบ วันนี้ได้กลับบ้านแล้ว 137 คน ทุกคนไม่มีไข้ ไม่มีใครเข้าเกณฑ์สอบสวนโรค ส่วนอีก 1 คนที่เข้ารักษาใน รพ.ชลบุรี อากาศปกติ ไม่มีไข้ ไม่มีน้ำมูก อยู่ในระหว่างเตรียมการขออนุญาตกลับบ้านวันที่ 19 ก.พ.

ทางด้าน นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนาอังกูเรฐชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประเทศไทยยังคงดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่กำหนด ในส่วนที่มาเลเซียรายงานว่าตรวจพบผู้โดยสารที่มาจากเรือ Westerdam มีคนติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จริง ซึ่งหลังทราบข่าวการยืนยันนี้ ทางกระทรวงสาธารณสุขก็ไม่สนับสนุนให้ผู้โดยสารกลุ่มนี้มาต่อเครื่องหรือมาเปลี่ยนเครื่องที่ไทย ยกเว้นกรณีมีเหตุจำเป็นจะต้องผ่านการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังกักโรค 14 วัน ตามมาตรการ เพราะคนกลุ่มนี้มีความเสี่ยงเนื่องจากอยู่ในพื้นที่จำกัดเดียวกัน

ห้ามผู้โดยสารเวสต์เดอร์ดัมเข้าไทย

วันเดียวกัน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีผู้โดยสารบนเรือสำราญเวสต์เดอร์ดัม เกิดการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แล้ว ซึ่งถือเป็นการติดเชื้อบนเรือลำนั้นแน่นอน ไม่ใช่การติดบนผืนแผ่นดิน ดังนั้นจึงเป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคขั้นสูงสุด ซึ่งตนพร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เห็นตรงกันว่าห้ามผู้โดยสารบนเรือสำราญเวสต์เดอร์ดัมเข้าประเทศไทยโดยเด็ดขาดจนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค 14 วัน เริ่มนับตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. เป็นต้นมา เพราะถ้าให้เข้ามาไม่ใช่ที่เราต้องดูแล แต่ผู้โดยสารที่มีชื่อบนเรือลำนั้นเท่านั้น แต่ต้องดูแลคนที่ร่วมเดินทางเข้ามาไทยเพิ่มเติมอีก ดังนั้นเรื่องนี้กรมควบคุมโรคจะออกประกาศคำสั่งต่อไป ส่วนคนไทยที่อยู่บนเรือลำนั้นเราไม่ห้าม เพราะถ้าเข้ามาแล้วเราสามารถตรวจ ติดตามได้

“เมื่อเราห้ามไม่ให้เข้าประเทศแล้ว หากสายการบินใดยังมีการนำผู้โดยสารบนเรือเวสต์เดอร์ดัมเข้ามาในจะต้องรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นต่อจากนั้นทั้งหมด ซึ่งรวมไปถึงผู้โดยสารคนอื่น ๆ ด้วย เพราะเราบอกแล้วว่าห้าม” นายอนุทินระบุ

แจ้งทุกฝ่ายระมัดระวังเต็มที่

ขณะที่ นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผอ.กองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค ย้ำว่า ทางเราไม่สนับสนุนให้ผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยงของเรือ Westerdam มาเปลี่ยนเครื่องหรือต่อเครื่อง ซึ่งได้มีการประสานแจ้งไปยังสายการบิน, AOT, กระทรวงการต่างประเทศ และส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว ซึ่งเป็นมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสมในเวลานี้ พร้อมแนะว่า คนที่กำลังจะไปญี่ปุ่น สิงคโปร์ หรือประเทศที่มีความเสี่ยงของโรคระบาดนี้ ให้เลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นออกไป แต่หากมีความจำเป็นก็ต้องป้องกัน และเมื่อกลับมาก็ต้องถูกคัดกรองเฝ้าระวังโรคตามมาตรฐาน และแม้จะเป็นเพียงไข้หวัด ก็ขอให้เข้ารับการตรวจรักษาเพื่อที่จะได้รู้ว่ามิใช่เชื้อไวรัสโควิด-19 หรือไม่

ตรวจโรคซ้ำคนบนเรือเวสต์เดอร์ดัม

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเมืองสีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา ว่า กระทรวงสาธารณสุขกัมพูชาทำการตรวจร่างกายผู้โดยสารของเรือสำราญเวสต์เดอร์ดัม อย่างน้อย 236 คน จากหลายประเทศ และเจ้าหน้าที่ประจำเรืออีก 747 คน ซึ่งยังคงค้างอยู่ที่เมืองสีหนุวิลล์ ทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศ

หลังรัฐบาลกัมพูชาอนุญาตให้จอดเทียบท่าเมื่อวันที่ผ่านมา แต่ไม่สามารถเดินทางต่อได้แล้ว โดยนางฮอลลี เรอาเน หนึ่งในผู้โดยสารชาวอเมริกันเปิดเผยกับสำนักข่าวรอยเตอร์ ว่าการตรวจสุขภาพจะมีขึ้นครั้งแรกหนึ่งในวันจันทร์ที่ 17 ก.พ. และอีกครั้งคือวันที่ 18 ก.พ.นี้

ทั้งนี้ กระทรวงสาธารณสุขของมาเลเซียยืนยันผลการตรวจหญิงชาวอเมริกันวัย 83 ปี ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้โดยสาร

มั่นคง ตรงไป ตรงมา

แนวหน้า

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๑๑)

ของเรือเวสเตอร์ดัม “มีผลบวก” ในการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ “โควิด-19” ทั้งสองครั้ง โดยนางซอลลี เรอาเน หนึ่งในผู้โดยสารชาวอเมริกัน กล่าวว่า ทุกคนจะถูกตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในวันจันทร์ และซ้ำอีกครั้งในวันอังคารที่ 18 ก.พ. นี้

จีนรัยยอดตายพุ่ง 1,770ศพ

ด้านคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติของจีนแถลงว่า เมื่อวานนี้มีผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในจีน 105 คน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ 100 คน ค่าสุคนับตั้งแต่วันที่ 11 กุมภาพันธ์ ทำให้ขณะนี้ยอดผู้เสียชีวิตสะสมในจีนอยู่ที่ 1,770 คน ส่วนผู้ติดเชื้อทั่วประเทศเพิ่มขึ้น 2,048 คน สูงกว่าเมื่อวันเสาร์ 39 คนหลังจากลดลงติดต่อกัน 3 วัน โดยเป็นผู้ที่อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ 1,933 คน แต่ยอดผู้ติดเชื้อนอกมณฑลหูเป่ย์ลดลงติดต่อกันมาแล้ว 13 วัน เหลือ 115 คน จากเดิมเกือบ 450 คน เมื่อ 1 สัปดาห์ก่อน

ทางการจีนระบุว่า สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงความสำเร็จของมาตรการยับยั้งการระบาดที่จีนใช้อยู่ อย่างไรก็ดี นายเทโครส กิบรีเยซุส ผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกเตือนว่า ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าทิศทางการระบาดของโรคจะเป็นอย่างไร สำหรับยอดผู้เสียชีวิตในประเทศอื่นนอกจีนอยู่ที่ 5 คน ได้แก่ ฮองกง ได้หวัน ญี่ปุ่น ฟิลิปปินส์ และฝรั่งเศส แห่งละ 1 คน และมีผู้ติดเชื้อกว่า 500 คน

ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้ ทางการจีนนำพลเมืองมณฑลหูเป่ย์ 207 คน เดินทางจากสนามบินนานาชาติฮานคังในกรุงไคเกียว ของญี่ปุ่น กลับถึงสนามบินนานาชาติอู่ฮั่นเทียนเหอแล้ว โดยมีการตรวจคัดกรองอุณหภูมิร่างกายผู้โดยสารตั้งแต่ก่อนขึ้นเครื่องเพื่อให้เห็นใจความปลอดภัย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑

สธ.ห้ามผู้โดยสารเรือเข้าปท.
ไทยพบติดเชื้อ 'โควิด' เพิ่มอีก

'อนุทิน' สั่งห้ามเด็ด
ขาด ไม่ให้คนจากเรือ
เวสเตอร์ดัมเข้าไทย
ขอให้พันธะกักกัน
โรค 14 วัน
(อ่านต่อหน้า 9)

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ต่อจากหน้า 1

โควิด

ไทยพบผู้ป่วยติดเชื้ออีกราย

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.สุภูมิ กาญจนพิมาย ปลัด สธ. แถลงความคืบหน้าสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ว่า ประเทศไทยพบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 1 ราย เป็นคนจีนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันกับนักท่องเที่ยวชาวจีน 9 ราย ที่เป็นผู้ป่วยติดเชื้ออยู่แล้ว โดยรายใหม่เป็นเพศหญิง อายุ 68 ปี สรุปลยอดผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันสะสม 35 ราย แพทย์อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 15 ราย และอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 20 ราย อย่างไรก็ตาม หากเทียบกับประเทศอื่นๆ ขณะนี้ประเทศไทยมีการรักษาผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันจนหายเป็นปกติ คิดเป็นร้อยละ 40 มีอัตราหายสูงสุดและยังไม่มีผู้เสียชีวิตส่วนในกรณีผู้ป่วยที่อาการหนัก 2 ราย ขณะนี้อาการยังทรงตัวดีอยู่

นพ.สุภูมิกล่าวถึงกรณีคนไทยกลับจากจีนอยู่ระหว่างกักกักโรคที่โรงพยาบาลเรือสำเภา จ.ชลบุรี 137 คน ว่ารายงานล่าสุดคือ ไม่มีไข้ อาการปกติ และไม่มีผู้เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคเพิ่ม ส่วนใน 1 ราย ที่เป็นผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อและรักษาอยู่ที่ รพ.ชลบุรี ขณะนี้ไม่มีอาการไข้ ร่างกายปกติ อยู่ในระหว่างการเตรียมการกลับบ้านในวันที่ 19 กุมภาพันธ์นี้

เฝ้าระวังมาจากญี่ปุ่น-สิงคโปร์

นพ.สุภูมิกล่าวว่า สธ.ได้ขยายการเฝ้าระวังเพื่อที่สามารถค้นพบผู้ป่วยได้มากขึ้น ใน 3 กลุ่ม ดังนี้ 1.ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ และผู้ป่วยที่เป็นผู้ประกอบอาชีพที่สัมผัสใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวที่มาจากพื้นที่ที่มีรายงานการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 2.เฝ้าระวังการติดต่อจากคนสู่คนติดต่อระหว่างประเทศ และใน รพ. หากเป็นผู้เดินทางจากประเทศจีน ฮองกง มาเก๊า จีนไทเป ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และประเทศที่มีรายงานการระบาดรวมถึงระดับชุมชน และ 3.ในส่วนของ รพ. ให้เพิ่มการเฝ้าระวังเป็นพิเศษกรณีผู้ป่วยมีประวัติเดินทางกลับมาจากประเทศที่มีรายงานพบการแพร่เชื้อในชุมชนภายในประเทศนั้นๆ (local transmission)

แนะนำให้เลื่อนการเดินทาง

ผู้สื่อข่าวถามว่า ประเทศสิงคโปร์ที่มีการยกระดับการคัดกรองที่สนามบิน และประเทศญี่ปุ่นมีการประกาศระดับการแพร่กระจายของเชื้อแล้ว จะต้องยกระดับการคัดกรองที่สนามบินอย่างไร นพ.สุภูมิกล่าวว่า สำหรับ 2 ประเทศนี้ระดับของสถานการณ์ใกล้เคียงกันคือ มีการติดต่อของโรคในคนพื้นที่ เพื่อความปลอดภัยคนไทยหรือคนชาติอื่นที่เดินทางมาจาก 2 ประเทศ

นี้ จะมีการคัดกรองว่ามีไข้หรืออาการระบบทางเดินหายใจหรือไม่ ซึ่งเหมือนกับการคัดกรองคนที่เดินทางมาจากประเทศจีนในช่วงที่มีการระบาด แต่ในขณะนี้ยังไม่พบผู้ที่มีอาการป่วย

"คำแนะนำสำหรับคนไทยที่จะเดินทางไป 2 ประเทศนี้คือ ให้เลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นต้องรีบออกมาก่อน ในกรณีที่ต้องไป จะต้องมีมาตรการคัดกรองและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด" นพ.สุภูมิกล่าว และว่า ขอวิญวนประชาชน โดยเฉพาะบุคลากรของสาธารณสุขให้เลี่ยงการเดินทางไปยังประเทศที่เป็นกลุ่มเสี่ยงทุกประเทศในช่วงนี้

พัฒนายาตรวจ-5นาที่รู้ผล

นพ.สุภูมิกล่าวว่า ด้านการตรวจทางห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เพิ่มศักยภาพและพัฒนาการตรวจด้วยชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR รู้ผลเร็ว ใน 5 นาที มีความแม่นยำสูง ในระยะต่อไปจะขยายไปยัง รพ.ศูนย์ และรพ.ทั่วไปให้ตรวจวินิจฉัยเชื้อได้ โดยอย่างน้อยจะต้องมี 1 รพ.ต่อ 1 จังหวัดที่สามารถตรวจผลได้

นพ.สุภูมิกล่าวว่า กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) รับผิดชอบชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR เพื่อขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน เป็นข้อมูลช่วยให้ รพ.ศูนย์, รพ.ทั่วไปทั้งภาคเอกชน เลือกซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีความแม่นยำสร้างความมั่นใจประชาชน

ไทยเข้มผู้โดยสารเรือสำราญ

"สำหรับกรณีเรือสำราญเวสต์เดิร์ม ที่เทียบท่าเรือสีหนุ วิลล์ ประเทศกัมพูชา เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมียืนยันว่ามีกรณีติดเชื้อไวรัสโควิด-19 สธ.จึงมีมาตรการ 2 ส่วน 1.กรณีคนไทยกลับบ้าน สธ.จะมีการดูแลติดตามเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 14 วัน ตามมาตรฐานป้องกันควบคุมโรค หากจะเดินทางต่อจะมีการคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง หากมีไข้ไม่อนุญาตให้ขึ้นเครื่อง และส่งเข้ารับกักตัวตามระบบ" นพ.สุภูมิกล่าว

นพ.สุภูมิกล่าวว่า 2.คนต่างชาติจะไม่อนุญาตให้เข้าประเทศ ทั้งการต่อเครื่องและเปลี่ยนเครื่อง โดย สธ.ได้ประสานงานกับสายการบินสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) กระทรวงการต่างประเทศและบริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หากจำเป็นจะเดินทางเข้าประเทศไทย ต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมป้องกันโรคของไทยอย่างเคร่งครัด เช่น สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือ พร้อมแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่ ตรวจคัดกรองก่อนขึ้นเครื่อง และ

หากตรวจพบเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง เช่น ไข้ ไอ จะถูกส่งเข้าระบบเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคของประเทศไทยทันที

'อนุทิน' ยันห้ามเข้าประเทศ

ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ สธ. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ได้แจ้งรายชื่อผู้โดยสารบนเรือสำราญเวสต์เดิร์มให้กับสายการบินที่มีเที่ยวบินจากประเทศกัมพูชามายังประเทศไทยแล้ว อาทิ สายการบินไทยแอร์เวย์ แอร์เอเชีย บังกอกแอร์ สายการบินของประเทศกัมพูชา ฯลฯ ที่เป็นตรงมาจากสนามบินหลักของประเทศกัมพูชา เช่น สนามบินพนมเปญ สนามบินเสียมราฐ เป็นต้น

"ได้ขอความร่วมมือจากสายการบินไม่ให้ออกบัตรตั้งพลให้แก่ผู้ที่มีรายชื่อเป็นผู้โดยสารจากเรือสำราญเวสต์เดิร์ม จนกว่าจะพ้นระยะการเฝ้าระวังโรค 14 วัน โดยเริ่มนับวันที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นต้นไป จนครบกำหนด ส่วนคนไทยในเรือมีสิทธิกลับ แต่เมื่อกลับมาแล้วจะต้องอยู่ในความดูแลแพทย์ในการกักโรค 14 วัน" นายอนุทินกล่าว

ต้องพันการเฝ้าระวังโรค 14 วัน

นายอนุทินกล่าวว่า ล่าสุดอธิบดีกรมควบคุมโรคได้ร่างหนังสือแนบปฏิบัติเพื่อขอความร่วมมือสายการบินแล้ว หากสายการบินไม่ปฏิบัติตามหรืออนุญาตให้ขึ้นเครื่องเดินทางมาก็จะต้องรับผิดชอบเอง เนื่องจากประเทศไทยไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีรายชื่อในเรือสำราญเวสต์เดิร์มเข้าเมือง รวมถึงการต่อหรือเปลี่ยนเครื่องในประเทศไทยด้วย เพราะหาในกรณีการเดินทางมาด้วยเครื่องบิน ก็จะต้องเดินทางพร้อมกับผู้โดยสารคนอื่นๆ ซึ่งจะทำให้ต้องเฝ้าระวังมากยิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้โดยสารที่อยู่บนเรือสำราญเวสต์เดิร์มห้ามนำของมาขงประเทศไทย จนกว่าจะครบ 14 วัน

"ถ้าเขาให้ขึ้น แต่เราไม่ให้เข้าเมือง สายการบินก็ต้องรับผิดชอบคนคนนั้น เพราะเราไม่ให้เข้าเมือง เราจุดสำห้ไม่ให้เรือเข้า แล้วเขาก็ไปที่อื่นแล้ว แต่ต้นไปปรากฏว่าเรานี้มีเชื้ออีก ถ้าเราให้ผู้โดยสารมาได้มันก็ไม่ใช่แล้ว ตอนนั้นเรานี้ถือว่าเป็นของเสียอยู่ เราให้คนในเรือเข้าเมืองไม่ได้" นายอนุทินกล่าว

ไม่ยกเลิก 'โตเกียวโอลิมปิก'

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมการจัดการแข่งขันโตเกียวโอลิมปิกและพาราลิมปิกประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยต่อสื่อมวลชนประเทศอาเซียนระหว่างศึกกีฬาโอลิมปิก ณ ประเทศญี่ปุ่นถึงกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่า ทางคณะกรรมการยืนยันว่าจะไม่มีการยกเลิกการแข่งขันโอลิมปิกและพาราลิมปิก 2020 ครั้งที่ 32 ณ กรุงโตเกียว ที่กำลังจะมีขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายนนี้ โดยทางคณะกรรมการที่งานผู้จัด และรัฐบาลญี่ปุ่นได้มีมาตรการรองรับไว้แล้ว ซึ่งไม่ใช่เพียงมาตรการรับมือกับไวรัสโควิด-19 แต่ยังมี

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เมื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๑ (ต่อหน้า ๙)

ป้องกันไวรัสตัวอื่น เพราะจะมีคนจากทั่วโลกมารวมตัวกันที่กรุงโตเกียว จึงมั่นใจว่า จะสามารถรับมือได้

“ในส่วนของเรื่องการขอให้ผู้เดินทางมารวมเหตุการณ์หาโอลิมปิกและพาราลิมปิกนั้น ตอนนี้ทางคณะกรรมการไม่ได้กังวล เพราะเหลือเวลาอีกกว่า 6 เดือน ก่อนที่งานจะเริ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่าไวรัสโควิด-19 จะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ นอกจากนี้ ทางคณะกรรมการไม่ได้คาดการณ์จำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารวมงานอย่างแน่ชัด แต่องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวญี่ปุ่น คาดหวังรวมกีฬาโอลิมปิกจะส่งผลให้นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกราว 40 ล้านคน เดินทางเข้ามาประเทศญี่ปุ่นตลอดปี 2020” คณะกรรมการกล่าว

ยอดดับพุ่งต่อเนื่องทะลุ 1.7 พัน

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติของจีน แถลงยอดผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ในจีนว่า เพิ่มขึ้นเป็น 1,770 ราย หลังจากมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 105 ราย ส่วนใหญ่อยู่ในมณฑลหูเป่ย์ และผู้ติดเชื้อสะสมในจีนเพิ่มขึ้นรวมกันเป็นมากกว่า 70,500 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนเกือบ 2,000 ราย อย่างไรก็ดี ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่อยู่นอกมณฑลหูเป่ย์ ศูนย์กลางแพร่ระบาดของโรค พบว่าเป็นจำนวนที่ลดลงไปต่อเนื่องในช่วง 13 วันที่ผ่านมา

คณะกรรมการสาธารณสุขแห่งชาติจีนระบุว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่นอกมณฑลหูเป่ย์จำนวน 115 ราย ลดลงมาจากเดิมเกือบ 450 ราย ที่พบเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อน ขณะที่ทางการจีนยังคงหามาตรการใหม่ออกมาบังคับใช้ในความพยายามที่จะหยุดยั้งการแพร่ระบาดของไวรัส เช่น กรุงปักกิ่ง มีคำสั่งให้ประชาชนที่เดินทางกลับมายังกรุงปักกิ่งให้กักบริเวณตนเองอยู่ในบ้านพักเป็นเวลา 14 วัน เป็นต้น

ส่วนผู้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด-19 ที่พบนอกประเทศจีน ประกอบด้วย ฝรั่งเศส ฮังการี ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น และไต้หวัน ประเทศละ 1 ราย ส่วนผู้ที่หายจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นี้อยู่ที่ 10,881 ราย

เลิกงานถวายพระพร 'จักรพรรดิ'

ที่ญี่ปุ่น มีรายงานพบผู้ติดเชื้อใหม่เป็นรายวัน ได้พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศเพิ่มขึ้นเป็น 65 ราย ขณะที่รัฐบาลญี่ปุ่นยังคงแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวกันของผู้คนจำนวนมาก และสำนักพระราชวังญี่ปุ่นประกาศยกเลิกพิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระ

จักรพรรดิฮารุฮิโตะ แห่งญี่ปุ่น ที่จะมีขึ้นในวันที่ 23 กุมภาพันธ์นี้ ส่วนทางผู้จัดงานวิ่งมาราธอนในกรุงโตเกียว ซึ่งถือเป็นรายการใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ยังได้ประกาศยกเลิกงานนี้ที่จะมีขึ้นในวันที่ 1 มีนาคมไปด้วย ทั้งนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

ขณะที่สื่อท้องถิ่นรายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 บนเรือสำราญโดมอนต์ บรินเชส ซึ่งจอดอยู่นอกชายฝั่งเมืองโยโกฮาม่าของญี่ปุ่น มาตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เพิ่มขึ้นอีก 99 ราย ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อไวรัสบนเรือลำนี้เพิ่มขึ้นเป็น 454 รายแล้ว หลังจากผู้โดยสารและลูกเรือบนเรือสำราญลำนี้ที่มีอยู่ราว 3,700 คน ได้ถูกกักโรคเพื่อเฝ้าสังเกตการติดเชื้อหรือไม่เป็นเวลา 14 วัน หลังจากพบผู้โดยสารชายรายหนึ่ง ที่ลงเรือลำนี้จากฮ่องกงถูกตรวจพบติดเชื้อ

อพยพพะงันจากเรือโดมอนต์ฯ

ด้านสหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบินโดยสารเช่าเหมาลำ 2 ลำ ไปอพยพชาวอเมริกันที่อยู่บนเรือสำราญโดมอนต์ บรินเชส กลับประเทศสหรัฐแล้ว ซึ่งจะมีรัฐบาลอีกหลายชาติที่เตรียมจะไปอพยพพลเมืองของตนเองที่ถูกกักอยู่บนเรือสำราญลำนี้กลับประเทศ ทั้งแคนาดา ออสเตรเลีย อิตาลี และฮ่องกง

ข่าวแจ้งว่า เครื่องบินเช่าเหมาลำ 2 ลำของสหรัฐ ได้อพยพชาวอเมริกันกว่า 300 คน บนเรือโดมอนต์ บรินเชส ซึ่งรวมถึงชาวอเมริกันที่ถูกตรวจพบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 14 คนโดยสารกลับมามาก โดยชาวอเมริกันที่ได้รับการอพยพกลับมามีทั้งหมดนี้ จะถูกกักเพื่อรอดูอาการเป็นเวลา 14 วัน ส่วนชาวอเมริกันที่ถูกตรวจพบติดเชื้อโควิด-19 ก่อนออกเดินทางจากญี่ปุ่น จำนวน 14 คน จะถูกส่งไปแยกกักรักษาตัวในทันที อย่างไรก็ตาม ยังมีชาวอเมริกันอีกกว่า 40 คน บนเรือโดมอนต์ บรินเชส ที่ตรวจ

พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ไม่ได้รับการอพยพกลับมามาก เนื่องจากกลุ่มผู้ติดเชื้อดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้เดินทาง โดยทั้งหมดยังพักรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลในญี่ปุ่น

เยอรมนีกว่า 100 คน พันกักโรค

ที่เยอรมนี นายโฮมส์ เก็บฮาร์ท รัฐมนตรีสาธารณสุขเยอรมนี แถลงว่า ชาวเยอรมันกว่า 100 คน ได้รับการปล่อยตัวออกจากสถานที่กักโรคในฐานะพักรักษาใกล้กับสนามบินนครแฟรงก์เฟิร์ตของเยอรมนีแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ หลังอยู่ครบระยะกักโรคเป็นเวลา 14 วัน นับจากชาวเยอรมันกลุ่มนี้ที่ไม่พบว่าติดเชื้อโควิด-19 ได้รับการอพยพออกจากเมืองอู๋ฮั่น ศูนย์กลางระบาดของไวรัสโควิด-19 ขณะที่ในเยอรมนีมีรายงานยืนยันผู้ติดเชื้อโควิด-19

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้า ๗

นโยบาย 'วิวัฒน์สร้างชาติ' สธ.

● ส่งเสริมครอบครัวคุณภาพ

กระทรวงสาธารณสุขประกาศนโยบายวิวัฒน์สร้างชาติ ส่งเสริมคุณภาพประชากร เน้นให้คู่รักเตรียมความพร้อมก่อนแต่ง ก่อนมีลูก ส่งเสริมให้หญิงวัยเจริญพันธุ์ใช้ชีวิตคู่และวางแผนจะมีบุตรลดความเสี่ยงลูกพิการ เพื่อให้ครอบครัวมีคุณภาพ

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการแถลงข่าวและขับเคลื่อนนโยบายวิวัฒน์สร้างชาติ รักเตรียมพร้อม เพื่อครอบครัวคุณภาพ ว่าจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปของสังคมไทยในปัจจุบัน ผู้หญิงไทยมีการศึกษาสูงขึ้น ทำงานนอกบ้านมากขึ้น คนรุ่นใหม่ทั้งหญิงและชายมีค่านิยมที่จะอยู่เป็นโสด แต่งงานช้าลง ชะลอการมีบุตร หรือมีบุตรจำนวนน้อยลง ส่วนหนึ่งมา

จากเห็นว่าการมีบุตรทำให้ขาดความสมดุลระหว่างการทำงานและการมีวิถีครอบครัว ส่งผลให้จำนวนการเกิดที่เคยมีมากกว่า 1 ล้านคน ลดลงเหลือเพียง 663,740 คนในปี 2562 นอกจากนี้ปัญหาจำนวนการเกิดแล้ว ประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพการเกิดด้วย ไม่ว่าจะเป็นการตายในทารก เด็กน้ำหนักแรกคลอดต่ำกว่าเกณฑ์ รวมถึงความพิการแต่กำเนิด จากข้อมูลผู้ตรวจการแผ่นดินพบว่า เด็กมีภาวะความพิการแต่กำเนิดประมาณร้อยละ 4.3 ของ

ทารกคลอดมีชีพ หรือประมาณปีละกว่า 28,500 คน เมื่อเทียบกับสถิติการเกิดของเด็กไทย ปี 2562 ซึ่งสอดคล้องกับการสำรวจขององค์การอนามัยโลกที่พบว่า มีทารกพิการแต่กำเนิด ร้อยละ 3-5 หรือปีละประมาณ 8 ล้านคน จากทารกที่คลอด 130 ล้านคนต่อปี โดยข้อมูลจากสมาคมเพื่อเด็กพิการแต่กำเนิด (ประเทศไทย) รายงานความพิการแต่กำเนิดที่พบบ่อยคือ โรคหัวใจพิการแต่กำเนิด ความพิการของสมองและไขสันหลัง ปากแหว่ง/เพดานโหว่ ความพิการของแขน-ขา กลุ่มอาการดาวน์ ซึ่งสาเหตุเกิดขึ้นหนึ่งมีผลมาจากพันธุกรรม หากป้องกันก็จะสามารถลดความเสี่ยงในการเกิดความพิการได้

"ในปี 2563 จึงได้จัดทำโครงการวิวัฒน์สร้างชาติขึ้น โดยมุ่งเน้นการส่งต่อชุดของขวัญจากรัฐบาล ประกอบด้วย 1.ชุดความรู้เตรียมความพร้อมสู่พ่อแม่มือใหม่ ซึ่งมีคู่มือที่น่าสนใจหลายเรื่อง สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์โครงการวิวัฒน์สร้างชาติ และเพจวิวัฒน์สร้างชาติ 2.วิตามินเสริมธาตุเหล็ก

และโฟลิก 3.บริการตรวจสุขภาพตามกลุ่มวัยและตามสิทธิ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข โดยประชาชนสามารถไปรับบริการได้ที่สถานบริการสาธารณสุขทั่วประเทศ" รัฐมนตรีช่วย สธ.กล่าว

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่า กิจกรรมโครงการวิวัฒน์สร้างชาติครั้งนี้ นอกจากจะส่งมอบชุดของขวัญให้กับผู้แทนภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งต่อไปยังประชาชนในพื้นที่แล้ว ภายในงานยังได้มอบสิทธิประโยชน์ให้กับคู่รักที่มาร่วมงาน ด้วยการตรวจคัดกรองทางพันธุกรรม ตรวจคัดกรองฮาลัสซีเมียด้วยเทคนิคพิเศษให้กับ 100 คนแรก ลุ้นรับแพคเกจตรวจสุขภาพก่อนตั้งครรภ์ มูลค่ากว่า 5,000 บาท และลุ้นรับแพคเกจตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยากเบื้องต้น มูลค่ากว่า 10,000 บาท จากโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำด้วย

มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันอังคารที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หน้าที่ ๗

ส่องโรค ไขสุขภาพ

อย.ประเมินชุดตรวจเชื้อไวรัสโควิด เพิ่มความมั่นใจผลตรวจวิเคราะห์

จากภาพแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 หรือ COVID-19 ที่เริ่มต้นในสาธารณรัฐประชาชนจีน และขยายวงกว้างไปยังหลายประเทศทั่วโลก ทำให้องค์การอนามัยโลกได้ประกาศการระบาดของโรคนี้เป็น “ภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ” ที่ผ่านมา สำหรับประเทศไทย สธ.ได้ยกระดับการระบาดในประเทศสู่ระยะที่ 2 คือมีการติดเชื้อจากคนสู่คนภายในประเทศ มาตรการที่ทำในขณะนี้คือการค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อเพื่อให้เข้าสู่การแยกโรค นอกจากนี้ ยังมีการขยายกลุ่มเฝ้าระวังให้ครอบคลุมคนที่ทำงานกับนักท่องเที่ยวจีน เช่น โกดัง คนขับรถสาธารณะ เป็นต้น ทำให้มีความต้องการการตรวจหาเชื้อทางห้องปฏิบัติการมากขึ้น

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า เนื่องจากเหตุการณ์ดังกล่าวจะมีสถานพยาบาลจำนวนมากที่ประสงค์จะเปิดให้บริการตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 โดยใช้ชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ที่ขณะนี้เริ่มมีการนำเข้ามาใช้บ้างแล้วและจะมีความหลากหลายมากขึ้น การเลือกชุดน้ำยาที่มีมาตรฐานจึงมีส่วนสำคัญต่อการวินิจฉัยโรค กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เล็งเห็นความจำเป็นที่ต้องเปิดรับบริการประเมินชุดน้ำยาสำเร็จรูปแบบ realtime RT-PCR ให้กับบริษัทต่างๆ เพื่อนำขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะช่วยให้สถานพยาบาลนำไปเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจวินิจฉัยเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ได้อย่างมีคุณภาพและประชาชนเกิดความมั่นใจ

“กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีแนวทางที่จะช่วยสนับสนุนให้การเปิดบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และมีการควบคุมคุณภาพ นอกเหนือจากการสนับสนุนให้สถานพยาบาลเข้าร่วมแผนทดสอบความชำนาญฯ (การประเมินความสามารถของห้องปฏิบัติการ) แล้ว การขึ้นบัญชีชุดน้ำยาที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานจะช่วยให้สถานพยาบาลมีโอกาสเลือกใช้ชุดน้ำยาที่มีคุณภาพ ส่งผลให้ประชาชนได้รับผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการที่น่าเชื่อถือ

ทั้งนี้ บริษัทผู้จำหน่ายที่ประสงค์จะประเมินชุดน้ำยาสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายไวรัสระบบทางเดินหายใจ (ดร.พิไลลักษณ์ อัครไพบูลย์ โอภาส) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โทรศัพท์ 0-2951-0000 ต่อ 99305 อีเมล pilaiuk.o@dmasc.mail.go.th” นพ.โอภาสกล่าว